

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กนง. ชี้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเพียง 1%



นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ค่าเงินบาทไม่แข็งค่าขึ้น ทั้งๆที่แน่นอนว่าต้องเกิดเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย ภายหลังจากธนาคารกลางยุโรปได้ออกมาตรการเติมเงินเข้ามาในระบบ (คิวอี) เดือนละ 60,000 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากเงินทุนได้ไหลเข้าไปสู่ประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศสหรัฐฯด้วย จนเป็นผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับค่าเงินบาทจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนัก ทำให้การส่งออกของไทยซึ่งกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นหลักไม่ได้รับผลกระทบ

นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ประเด็นล่าสุดที่เพิ่มเข้ามา คือผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ พบว่ายังไม่มีสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด จะเร่งรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.0-0.25% ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย หรือ กนง. เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้รายงานว่ามีแผนในการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายที่จะผันผวนมากขึ้นไว้แล้ว และที่ผ่านมาได้ดูแลลดความผันผวนของค่าเงินบาทมาต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปี 2558 จนถึงปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 1%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 สศค. คาดว่า เศรษฐกิจจะมีอัตราการขยายตัว 3.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี มีช่วง

คาดการณ์ที่ 3.4-4.4% ขณะที่ปี 2557 เศรษฐกิจขยายตัวได้เพียง 0.7% ของจีดีพี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ปรับลดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2557 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 4% ปรับลดลงเหลือ 2.6% ในเดือน มิ.ย. และในเดือน ต.ค. ปรับลดเหลือ 1.4% จนมาเป็น 0.7%

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้คาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ปีนี้จะขยายตัว 3-4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ติดลบ 4.6% โดยอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นตัวหลักในการผลักดันให้ดัชนีเอ็มพีไอเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าในปีนี้อัตราขยายตัวจะมีกำลังการผลิตรวมกัน 2.15 ล้านคัน รวมทั้งดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ทำให้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้จะขยายตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน